

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SMT – คู่มือต่างๆ ก็ต้องด้วยเงื่อนไขนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

ว่ากันที่ตลาด หรือ SET Index ก่อนเลย ไหนๆ ก็ลงมาในโซนที่หลายคนคิดว่าต่ำแล้ว หรือ ลงมาในระดับแนวรับแล้ว ยิ่งไงเสียก็ต้องรับ หรือ เป็นโอกาสในการเก็บหุ้น ถ้าใครที่ได้ติดตามการ LIVE ของเหนือเมฆ ในรายการ ห่อกลับบ้าน มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ก็อาจจะเห็นภาพที่มาจากไปของแนวรับแนวต้านต่างๆ ไปแล้ว รวมไปถึงความน่าจะเป็นของการหลุดในแนวรับใหญ่ๆ ด้วย และเมื่อมาถึงเวลานี้ แนวรับใหญ่ๆ ที่ว่านั้น ก็กำลังถูกทดสอบอยู่ ซึ่งก็คือระดับ 1630... นั่นแปลว่า ได้มีการหลุดลงไปเห็นระดับที่ต่ำกว่าแล้ว โดยหลายๆ คนอาจจะคิดว่า 1620 น่าจะเป็นแนวรับที่เหมาะสมแล้ว หรือเรียกว่า โซนต่ำๆ แล้ว หรือต่อให้ร้ายกว่านี้อีกซักหน่อย ก็อาจจะลงไปต่ำๆ ได้แค่ตัวเลขจิตวิทยา ที่ระดับ 1600+/- ก็น่าจะเพียงพอแล้วกระมัง... ซึ่งถ้าจะกล่าวแบบนั้น ก็ไม่มีผิดอะไรหรอกนะครับ เพราะการคาดไว้ในทางเทคนิค ก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าทางขึ้นหรือทางลง เพียงแต่ถ้าเราคาดการณ์ไว้อย่างไรแล้ว เงื่อนไขที่สำคัญ ของการจะอยู่ในสิ่งที่คาดการณ์นั้น จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่สิ่งที่เรา ทำนั้นๆ จะต้องคิดเพิ่มเติมเข้าไป คือ ความน่าจะเป็น หรือ โอกาส ที่จะผิดเงื่อนไข มีมากน้อย หรือมีความสูงหรือไม่ ทั้งในแง่ทางขึ้นและทางลง... อันนี้ กล่าวถึงเรื่องของแนวโน้มหลักๆ กันก่อนนะครับ ส่วนแนวโน้มย่อยๆ หรือ การแกว่งตัวในคลื่นเล็กๆ ที่เรียกว่าฟองคลื่นนั้น เอาไว้ทีหลังก่อน เพราะอย่างไร ถ้าเรารู้แนวโน้มหลักๆ นำหน้ามาก่อนแล้วนั้น เราก็จะรู้อีกว่า คลื่นย่อยๆ หรือฟองคลื่นนั้น เราจะเล่นยังไง

ดูตามเกม...

อย่างหุ้นตัวนี้ก็เช่นกัน เกมหลักๆ ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ ดังนั้น การขึ้นใดๆ เราก็ต้องตระหนักไว้ก่อนว่า เป็นการขึ้นในขาลงใหญ่ๆ หรือ เรียกว่า เกมที่เล่น เป็นเกมในขาลง ที่พอเล่นได้

แนวรับ : ... 5.30-5.15 และต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 5.00 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 6.00-6.20 และอาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 7.00

Price Chart...(SMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SMT... ภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภาพแนวโน้มหลักที่เป็นขาลง แต่ด้วยรูปแบบการแกว่งตัวในระยะสั้น ได้เกิดภาพ Price Pattern ที่น่าสนใจ หรือ อาจจะเป็นรูปแบบราคา ที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่า แนวโน้มที่เป็นขาลงนั้น กำลังจะจบลงแล้วก็เป็นได้ หรือ หุ้น SMT อาจจะผ่านจุดต่ำสุดของรอบไปแล้วก็ได้... หวังว่าคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็น Price Pattern อะไร ดูง่าย ๆ นะ แต่ถ้าหากยังไม่อ่านไม่ออก หรือ ดูยาก ก็เอาเรื่องง่ายกว่ามาว่ากันเสียก็ได้ แค่ดู MA. ระยะสั้น แล้วเล่นตามคำสั่งสัญญาณของแนวโน้ม ถ้าราคาไม่ต่ำกว่า MA. หรือ MA ไม่ได้มีแนวโน้มเชิงลบ เราก็ยังคงมองในทิศทางเชิงบวก และเก็งกำไรระยะสั้น เพื่อเล่นรอบตามหน้าไปก่อนได้